

Số: 102/BC-UBND

Nhơn Trạch, ngày 18 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO

V/v Rà soát, xử lý nội dung kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị giao ban khu công nghiệp cuối năm 2018

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Thông báo số 1518/TB-KCNĐN ngày 28/12/2018 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai về nội dung Hội nghị giao ban doanh nghiệp khu công nghiệp cuối năm 2018. Qua công tác rà soát, UBND huyện có ý kiến trả lời như sau:

1. Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Trần Phú - Tôn Đức Thắng sau 22 giờ không hoạt động, 22h là giờ tan ca 2 của các Công ty cho nên người lao động lưu thông rất nguy hiểm, đề nghị duy trì đến thời gian sau 22h30 (ý kiến của Công ty TNHH Advanced Multitech).

Trả lời:

Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường Trần Phú và Tôn Đức Thắng hoạt động theo chu trình:

-Tín hiệu đèn Xanh – Vàng – Đỏ: hoạt động từ 5 giờ sáng đến 22 giờ tối.

-Tín hiệu đèn chớp Vàng: hoạt động từ 22 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.

Theo chu trình hoạt động, thì sau 22 giờ vẫn còn tín hiệu đèn chớp vàng cảnh báo từ xa cho người tham gia lưu thông trên tuyến đường biết để giảm tốc độ và cẩn thận khi lưu thông qua ngã tư này. Đồng thời, để đảm bảo an toàn, an ninh và tránh các sự việc xảy ra ngoài ý muốn nên về đêm cần hạn chế dừng xe (tín hiệu đèn đỏ) của người tham gia giao thông. ?

2. Đường 25C có một số bất cập về môi trường và an ninh trật tự, kéo dài tận đường vòng của tuyến đường 319 cũ. Không những gây cản trở giao thông, tình trạng họp chợ tự phát và xả rác bừa bãi, gió làm bay rác vào khuôn viên Công ty gây mất mỹ quan. Công ty đã có phản ánh với Công ty Tín Nghĩa nhưng họ trả lời khu vực đó do huyện quản lý. Mong các ban, ngành dẹp các chợ tự phát để đảm bảo mỹ quan và trật tự an toàn giao thông trong khu công nghiệp (ý kiến của Công ty TNHH Bao Bì Việt Long).

Trả lời:

Triển khai Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 13/11/2018 của UBND huyện Nhơn Trạch về việc kiểm tra, xử lý tình trạng tái lấn chiếm hành lang lộ giới, nâng cao diện mạo nông thôn mới trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, Phòng Quản lý Đô thị huyện đã chủ trì phối hợp Công an huyện, các phòng ban chuyên môn của huyện và các địa phương tiến hành giải tỏa hành lang lộ giới và thu gom các loại biển báo lấn chiếm, kết quả đã xử lý cơ bản tình trạng lấn chiếm hành lang lộ giới của các xã, bàn giao về cho địa phương tiếp tục quản lý và xử lý nếu các hộ dân cố tình lấn chiếm hành lang lộ giới để họp chợ, buôn bán gây lấn chiếm hành lang lộ giới và mất trật tự an toàn giao thông.

Đối với việc xử lý rác bay, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND xã Long Thọ tiến hành xử lý trong dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Long Thọ tiếp tục quản lý tốt hành lang lộ giới đã được giải tỏa, thường xuyên vận động, tổ chức vệ sinh môi trường khu vực trên.

3. Đường Bến Cam đang hư nên các phương tiện phải đổ dồn vào đường Biên Hùng - Khu công nghiệp Nhơn Trạch I gây ra tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực này buổi sáng từ 7h-8h, buổi chiều từ 16h-17h, không thấy đơn vị nào đứng ra để điều tiết. Mong có lực lượng chức năng đứng ra để điều tiết trong những giờ cao điểm khi tan tầm (*ý kiến của Công ty Ga II*).

Trả lời:

Trong thời gian vừa qua, đường Trần Phú (ĐT.319) từ lý trình km 00 đến km 01+200m do đang thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng dẫn đến tình trạng giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân do việc vận hành các thiết bị thi công (xe cuốc, xe ben chở đất, tập kết cống thoát nước...) làm thu hẹp diện tích mặt đường nên các phương tiện tham gia giao thông chuyên hướng lưu thông về đường Biên Hùng – KCN Nhơn Trạch dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm các ngày cuối tuần. Trước tình hình trên, Công an huyện đã chỉ đạo đội Cảnh sát giao thông, trật tự phối hợp cùng Đồn Công an khu công nghiệp, Công an xã Phước Thiện tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết giao thông không để xảy ra tình trạng cục bộ kéo dài. Tuy nhiên, do lực lượng còn mỏng, cùng lúc đảm đương nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự công cộng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và lễ hội xuân 2019 nên có lúc còn chưa kịp thời có mặt điều tiết giao thông tại khu vực này.

Trong thời gian tới, Công an huyện chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự bố trí một tổ công tác chuyên làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, điều khiển giao thông tại khu vực này vào các khung giờ cao điểm, đồng thời kiến nghị UBND huyện chỉ đạo phòng Quản lý đô thị tổ chức khảo sát, lắp đặt biển báo cấm P.107 (cấm xe ô tô tải và xe khách) lưu thông vào đường Biên Hùng từ 05 giờ đến 8 giờ sáng và từ 16 giờ đến 19 giờ chiều để hạn chế thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực.

Trên đây là Báo cáo trả lời ý kiến của doanh nghiệp tại cuộc họp giao ban doanh nghiệp khu công nghiệp lần II/2018, UBND huyện kính gửi đến Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai./.

Nơi nhận:

- Ban Quản lý các KCN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Phòng Quản lý đô thị; Công an huyện;
- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, TH (các khối).

K. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Phong